



ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา (หญิง) สังกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรี

ตามประกาศจังหวัดสระบุรี โดยเรือนจำจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรี โดยรับสมัครผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบภาคปฏิบัติ
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ผลการคัดเลือก โดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงไปหาต่ำ และหากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจำตัวก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่
วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนรวม	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๒	นางปาริฉัตร ฤทธิโรสง	๘๓	
๒	๐๐๐๑	นางสาวภัทรา พันธุ์รัตน์	๗๙	
๓	๐๐๐๓	นางสาวเกศรินทร์ สังข์สุดแท้	๖๗	

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
หรือคุณสมบัติอื่นสมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือก หรือ
กรณีที่เข้ารับการเลือกไปแล้ว หรือเป็นผู้ที่ผ่านการเลือก ก็จะไม่มีความสามารถรับการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ร้าน
สงเคราะห์ผู้ต้องขัง) เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือก ตั้งแต่ต้น การใดที่ได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับ
ผู้สมัครรายนั้น ให้ถือเป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเดชา ก่อแข็ง)

นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี